

IOD Briefing

Chairman Forum 2014

ISSUE “Clean Business: What is the Chairman Role?”



ผู้นำธุรกิจมั่นใจบทบาทภาคเอกชนในการร่วมต้านโกงจะสูงมากขึ้นอีก

16 กันยายน 2557 – ประธานกรรมการของบริษัทชั้นนำของประเทศกว่า 70 คนที่เข้าร่วมประชุม Chairman Forum จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) มั่นใจว่าบทบาทภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจะสูงขึ้นมากในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า โดยร้อยละ 75 ของผู้ร่วมแสดงความเห็นระบุว่าพร้อมที่จะวางนโยบายและกลไกภายในบริษัทเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนการจัดงานโดย





งานสัมมนา Chairman Forum 2014 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ภายใต้หัวข้อ “Clean Business: What is the Chairman Role” โดยมีคุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ IOD และกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เป็นผู้กล่าวเปิดงานและคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และกรรมการ CAC ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ภาคเอกชนไทยกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ” โดยคุณประมนต์ได้กล่าวว่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และได้เสนอแนะยุทธศาสตร์ 3 ป. ในการสู้กับคอร์รัปชัน คือ 1) ป้องกัน โดยการตั้งกติกากฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการโปร่งใสตรวจสอบได้ 2) ปลุกฝัง ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในการที่จะไม่ยอมรับการทุจริตในทุกระดับและทุกรูปแบบ และ 3) เปิดโปง โดยให้ภาคเอกชนร่วมตรวจสอบและชี้เบาะแสความไม่ปกติในการดำเนินการของภาครัฐ

“เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชัน จากประสบการณ์ของต่างประเทศที่เคยมีปัญหาคอร์รัปชันรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น เกาหลีใต้ ฮองกง หรือ แม้แต่สิงคโปร์ พบว่าความร่วมมืออย่างจริงจังของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถแก้ไขและลดทอนความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชันได้” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD และเลขาธิการ CAC กล่าวในการบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยบริษัทเอกชนไทยในปัจจุบัน

ในช่วงการอภิปรายกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็นโดยประธานกรรมการบริษัทระดับแนวหน้าได้แก่ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ บริษัท ทีสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ดร. ปิยสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า ปัญหาการถูกแทรกแซงจากภาคการเมืองถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากในด้านหนึ่งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารประเทศ ดังนั้นความพยายามผลักดันการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐวิสาหกิจจึงมีความยากและซับซ้อนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ดร. ปิยสวัสดิ์ เสนอว่าควรมีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการสรรหาและการทำสัญญาจ้างผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เพราะมาตรฐานของสัญญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อให้ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถสูงอยากเข้ามาร่วมงานด้วย เนื่องจากเปิดช่องให้สามารถถูกปลดออกได้ตลอดเวลา

คุณบุญเกียรติ พูดถึงการร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชนว่าสามารถดำเนินการได้ทันที โดยเริ่มตัวเองก่อนด้วยการที่บริษัทต่างๆ ต้องดูแลให้มีการจ่ายภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ด้านของคุณปลิว ให้ความเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างเช่นประธานกรรมการถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญมาก เพราะจะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรขององค์กร นอกจากนี้ การหาแนวร่วมในกลุ่มสมาคมธุรกิจก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสร้างแนวร่วมของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีพลังและสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการได้ง่ายขึ้น



การจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารอันดับหนึ่งของบริษัทชั้นนำในระดับประธานกรรมการจำนวนมากได้มาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในภาคธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนและเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในภาคเอกชนให้เข้าร่วมการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ปัจจุบันโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีบริษัทเข้าร่วมโครงการแล้ว 355 บริษัท โดยบริษัทที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว 1) จะกำหนดให้มียุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและแผนกำกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารให้พนักงาน 2) จะแลกเปลี่ยนนโยบาย ประสบการณ์และแนวปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 3) จะร่วมมือให้คู่ค้าในการสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

เกี่ยวกับ CAC

CAC ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำนโยบายและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคอร์รัปชันในระดับบริษัทธุรกิจไปปฏิบัติ ทั้งนี้บทบาทของ CAC จะมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของภาคเอกชนด้วยการพยายามให้มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง โดยทำงานอย่างใกล้ชิดและคู่ขนานไปกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐเอกชน และประชาสังคม ในปัจจุบัน มีบริษัททั้งขนาดเล็ก และใหญ่ในธุรกิจประเภทต่างๆ เข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับ CAC แล้ว 355 บริษัท โดยในจำนวนนี้มีบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท. อยู่ 171 บริษัท และมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 54 บริษัท

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

พิเชฏ์ พรหมจรรยา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โทร: 081 929 4776



Thai Institute of Directors

CMA Building 2, 2/9 Moo 4 (North Park Project), Vibhavadi-Rangsit Road, Thung Songhong, Laksi, Bangkok 10210

Tel: (66)2955-1155 Fax: (66)2955-1156-57 Website: <http://www.thai-iod.com>